

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Các tuyến đường: đường bộ ven biển, đường tỉnh 454 (đường 223) đoạn từ đường Trần Thái Tông đến nút giao với quốc lộ 10 tại khu công nghiệp TBS Sông Trà, UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đối với các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất sớm khởi công khu công nghiệp Thaco - Thái Bình và thời điểm khởi công vào dịp tổ chức Đại hội thì đưa yêu cầu tỉnh Thái Bình lần thứ VII. Đối với các dự án trong Khu kinh tế Thái Bình, khẩn trương rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư triển khai các quy hoạch. Các huyện, thành phố có diện tích đất trong Khu kinh tế huy động cả hệ thống chính

trị vào cuộc tuyên truyền, vận động để nhân dân thấy rõ vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của Khu kinh tế, tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng đồng thời bảo đảm quyền lợi cho người dân nhưng cũng phải đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng công trình Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương di chuyển các tài liệu của Thư viện tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đối với công trình Đền thờ mẹ Việt Nam anh hùng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về cơ cấu nguồn vốn và chuyển một phần nguồn hỗ trợ của nhà tài trợ công trình Thống đốc Bắc

Hồ với nông dân Việt Nam sang hỗ trợ xây dựng Đền thờ. Thành phố Thái Bình tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để sớm khởi công công trình.

Đối với việc quy hoạch chỉnh trang ven đê hữu Trà Lý, đoạn từ cầu Thái Bình đến Xí nghiệp May Thái Hà và Nhà máy xay (cũ), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định nếu Thái Bình quyết tâm quy hoạch, chỉnh trang khu vực này thì sẽ tạo điểm nhấn, sự thay đổi lớn cho thành phố Thái Bình và đáp ứng rất nhiều tiện ích cho người dân. Vì vậy, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục mời gọi nhà đầu tư có năng lực, quyết tâm triển khai thực hiện; đồng thời, tỉnh cũng sẽ tính toán, nghiên cứu đi đôi một số cơ quan, xí nghiệp ở khu vực này, mở rộng vị trí quy hoạch bảo đảm sự phát triển đồng bộ.

Qua thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị nhà ở tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình; đồng thời, yêu cầu chủ

đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện đồ án quy hoạch. Khi quy hoạch phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành để xây dựng một khu đô thị đồng bộ, hiện đại, hài hòa về kiến trúc cảnh quan, tích hợp nhiều tiện ích và công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về kết luận thành tra trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư và cho thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm hoạt hình thông minh cho trẻ em phục vụ xuất khẩu tại cụm công nghiệp Thụy Sơn, huyện Thái Thụy và dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu Việt Hàn tại cụm công nghiệp Đông La, huyện Đông Hưng; quy hoạch và thành lập cụm công nghiệp Bình Minh, huyện Kiến Xương; đồng thời, thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ.

THĂM MÔ HÌNH TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 14/7, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo huyện Kiến Xương thăm mô hình tích tụ ruộng đất, sản xuất mạ khay cấy bằng máy tại xã Bình Minh (Kiến Xương).

Đến thăm mô hình tích tụ ruộng đất của gia đình chị Trần Thị Lanh, thôn Giáo Nghĩa, xã Bình Minh, hiện tại gia

đình chỉ đầu tư 3 máy cấy, thành lập trung tâm sản xuất mạ khay, sản xuất từ 60.000 - 70.000 mạ/mỗi vụ. Ngoài diện tích ruộng thuê, mượn của gia đình (40ha), chị Lanh còn đảm nhận gieo mạ, cấy thuê khoảng 80ha. Ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả kinh tế cũng như những giá trị xã hội mà mô hình đem lại, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, sản xuất trên quy mô lớn sẽ tạo điều kiện

để áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất từ đó giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần thay đổi tư duy sản xuất của nông dân. Để khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện tích tụ ruộng đất, ngoài cơ chế ngắn hạn đã ban hành ở vụ mùa, vụ đông năm 2020, thời gian tới, ngành Nông nghiệp cần nghiên cứu, tham mưu các cơ chế hỗ trợ phù hợp, hiệu quả. UBND tỉnh đã có cơ chế hỗ trợ kinh phí mua máy cấy, 7% độ điện tích cấy bằng máy đạt 5 - 7% tổng diện tích gieo cấy, giảm đáng kể tình trạng gieo thẳng, bỏ ruộng hoang. Để

mở rộng diện tích cấy bằng máy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp cần rà soát, tổng hợp lại diện tích cấy máy, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế hỗ trợ phù hợp. Đối với sản xuất vụ mùa, ngành Nông nghiệp và các địa phương cần chỉ đạo sát sao lịch thời vụ theo đề án đã ban hành; bám sát đồng ruộng để có khuyến cáo kịp thời cho nông dân các biện pháp chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa.

LUU NGÀN

KỶ HỢP THỨ 10 HĐND HUYỆN...

(Tiếp theo trang 1)

nhất là việc tổ chức thành công sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước nâng lên.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua các báo cáo, tờ trình quan trọng khác như: báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và thực hiện thu chi ngân sách năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện các biện pháp, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tờ trình của UBND huyện

về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện...

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Thái Thụy khóa XIX diễn ra trong 1,5 ngày (14 - 15/7/2020).

* Sáng ngày 14/7, HĐND huyện Hưng Hà khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt trên 8.300 tỷ đồng, tăng 2,99%

so với cùng kỳ năm 2019. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm thực hiện. Công tác quản lý tài nguyên môi trường, quản lý thương mại dịch vụ, giáo dục và đào tạo, công tác y tế, chính sách xã hội được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân được các cấp, các ngành quan tâm.

6 tháng cuối năm 2020, huyện Hưng Hà chủ trương tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: phấn đấu tổng giá trị sản xuất cả năm đạt trên 20.300 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng 12,22%; phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% trở lên; có 80% trở lên thôn, khu dân

cư đạt văn hóa; 90% trở lên gia đình đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,35%; phấn đấu 90% trở lên chất thải rắn được thu gom và xử lý... Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, nghiên cứu và thảo luận 7 báo cáo của UBND huyện về các vấn đề như: quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; công tác phòng, chống dịch Covid-19; 5 báo cáo của các ngành về kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2020 cùng 3 tờ trình của UBND huyện và xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện. Trong đó chủ yếu tập trung thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Hưng Hà khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong hai ngày 14 - 15/7/2020.

PHẤN ĐẤU ĐẾN HẾT NĂM 2025...

(Tiếp theo trang 1)

cá nhân tập trung, tích tụ ruộng đất trong lĩnh vực trồng trọt với tổng diện tích 4.229,43ha. Các mô hình tích tụ ruộng đất cho thấy hiệu quả, tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động địa phương; hình thành mô hình nông nghiệp công nghệ cao với các thiết bị hiện đại, lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với giá trị thu nhập bình quân trên

đơn vị đất canh tác, đưa nông dân trở thành công nhân lao động trên chính thửa ruộng của mình. Tuy nhiên, tích tụ ruộng đất đang gặp phải nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn cần phải giải quyết bằng các chính sách, giải pháp, biện pháp cụ thể, thấu đáo, đặc biệt là vấn đề bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tích tụ đất nông

ngiệp. Phấn đấu hết năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 40.000ha đất tập trung, tích tụ theo các hình thức: thuê quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, liên kết sản xuất... Thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện rà soát, tham mưu xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù đối với doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn; cùng các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên

truyền, khuyến khích người dân thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất.

Tại hội thảo, Viện Tư vấn phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi đã giới thiệu một số phương thức tích tụ, tập trung đất nông nghiệp và các chính sách liên quan; các đơn vị tham gia liên kết sản xuất: doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tích tụ ruộng đất đã chia sẻ, thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong thực tế triển khai tích tụ, tập trung ruộng đất, đề xuất một số giải pháp phát triển nông nghiệp thời gian tới.

Sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm

Chiều ngày 14/7, Sở Y tế tổ chức sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm, ngành Y tế đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong công tác phòng chống dịch, nhất là dịch Covid-19, Sở Y tế đã tham mưu ban hành hơn 10 công điện chỉ đạo và gần 200 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phòng chống dịch; tăng cường hoạt động mạng lưới cán bộ y tế dự phòng, thành lập các đội phản ứng nhanh và thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh, xét nghiệm trên 3.100 mẫu bệnh phẩm; cách ly, theo dõi sức khỏe hơn 1.800 người tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện... Đến hết ngày 30/6, các bệnh viện trong tỉnh đã tiếp nhận cách ly, điều trị 459 trường hợp nghi nhiễm. Tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, 7 trường hợp dương

tính với Covid-19. 6 tháng đầu năm, tổng số lượt khám, chữa bệnh là gần 1,2 triệu lượt người; tổng số ca thực hiện phẫu thuật là hơn 31.600 ca. Hoạt động tiêm chủng được duy trì thường xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi và phụ nữ có thai, bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 99%. Công tác dân số được thực hiện hiệu quả. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm không để xảy ra các vụ ngộ độc đáng người (trên 30 người). Các bệnh viện đã chú trọng triển khai kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm phục vụ người bệnh tốt hơn.

6 tháng cuối năm, ngành Y tế tiếp tục triển khai quyết liệt hoạt động giám sát, phòng chống dịch và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; chuẩn bị vật tư, hóa chất, phương tiện, nhân lực bảo đảm sẵn sàng đáp ứng kịp thời với mọi tình huống của dịch bệnh; triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, hoạt động chương trình mục tiêu y tế, dân số; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu cơ chế hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả của trạm y tế xã. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh...

NUM CUAU

Tập huấn nghiệp vụ và soát biến động cung lao động và quản lý vốn vay hỗ trợ việc làm năm 2020

Sáng ngày 14/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và soát biến động cung lao động và quản lý vốn vay hỗ trợ việc làm năm 2020.

Tham gia hội nghị tập huấn, trên 300 đại biểu là cán bộ chuyên môn, hội nông dân, hội phụ nữ các xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn được hướng dẫn công tác quản lý cho vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm năm 2020; hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với các nội dung cụ thể như: đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, mức, lãi suất, thời hạn, thủ tục, quy trình cho vay... Các đại biểu cũng được hướng dẫn về việc rà soát, thu thập thông tin thị trường lao động (phân cung lao động), đối tượng cần thu thập thông tin, cách thức ghi thông tin vào sổ, các thông tin cơ bản cần ghi... Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ liên quan ở các địa phương, từ đó triển khai thực hiện tốt công tác quản lý cho vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; đồng thời triển khai chính sách việc rà soát, thu thập thông tin thị trường lao động, từ đó giúp các nhà hoạch định chính sách có định hướng đúng và sát thực tế.

QUYNH LƯU

HỘI CỤU THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG

Sáng ngày 14/7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) thành phố Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP (15/7/1950 - 15/7/2020).

Hiện nay, Hội Cựu TNXP thành phố Thái Bình có trên 2.000 hội viên, sinh hoạt ở 19 cơ sở hội xã, phường. Những năm qua, Hội phối hợp với các ban, ngành, nhà hảo tâm tổ chức thăm, tặng quà 10.600 suất quà cho cựu TNXP nhân dịp lễ, tết, hỗ trợ đời sống cho hội viên lưu ốm đau, tặng 48 suất tiết kiệm cho hội viên khó khăn và hỗ trợ xây cơ hội 42 nhà tình nghĩa cho nữ cựu TNXP cơ đon, khó khăn về nhà ở. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các hội viên đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng và hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông. Với những thành tích đó, nhiều năm liền Hội Cựu TNXP thành phố được các cấp khen thưởng.

Tại lễ kỷ niệm, UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 8 cá nhân về thành tích trong phong trào thi đua xây dựng Hội Cựu TNXP vững mạnh. Hội Chủ tịch đô thành phố tặng 20 suất quà cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

DUIC DUING

SÁNG MÃI TINH THẦN...

(Tiếp theo trang 1)

hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giáo dục thế hệ trẻ sống có ý chí và nghị lực như thế hệ cha anh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao vai trò, cống hiến xuất sắc của lực lượng TNXP Thái Bình với phần thưởng cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

70 năm cống hiến và trưởng thành, lực lượng TNXP Việt Nam đã viết nên những trang sử oanh liệt, góp phần toả thân truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc. Kỳ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam là dịp để cán bộ, hội viên hội cựu TNXP ôn lại lịch sử hào hùng, sống lại những kỷ niệm sâu sắc của một thời "hoa lửa"; tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng trân trọng, ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng TNXP đối với đất nước; tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ, chính sách, nâng cao mức sống cho cựu TNXP; động viên, khích lệ cựu TNXP ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 14/7, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 13,2 triệu người nhiễm Covid-19, gần 575.500 người tử vong.

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 14/7, số người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam là 373 người. Bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới ghi nhận trong ngày 14/7 là nam, trở về từ Nga và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Cả nước hiện đã có 352/373 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi, còn 21 người đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 14/7, tại khu cách ly tập trung của tỉnh là Trung đoàn 568 hiện đang cách ly 157 công dân Việt Nam từ Anh về. Bên cạnh đó, 32 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh cũng đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy và khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiên Hải). 32 người hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 87 mẫu bệnh phẩm của những người từ Anh về. Kết quả xét nghiệm 87 mẫu đều âm tính với Covid-19, nâng tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh tính đến 16 giờ 30 phút ngày 14/7 là 4.121 mẫu.

HOANG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
--	---

THÔNG BÁO Thái Bình ngày 14/7/2020

Hội đồng giải thể xí nghiệp cơ khí Phương Đông thành phố Thái Bình thông báo.

Thực hiện nghị quyết đại hội xã viên ngày 18/7/2019, hội đồng giải thể xí nghiệp đã tiến hành giải quyết chế độ cho xã viên và người lao động đợt 1 và đợt 2 theo danh sách đã phê duyệt.

Hội đồng giải thể xí nghiệp tổ chức giải quyết tồn đọng lần cuối cùng từ ngày 15/7/2020 đến ngày 25/7/2020 có hướng dẫn cụ thể dưới đây.

Xin liên hệ theo địa chỉ và số điện thoại dưới đây để được hướng dẫn.

- Ông Phạm Trung Thịnh: Số nhà 37, ngõ 131, tổ 5, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình - số điện thoại: 0369.462.620.
- Ông Tô Thành Đức: Số nhà 22, ngõ 46, phố Trần Khánh Dư, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình - số điện thoại: 0916.051.781.

Quá ngày 25/7/2020 (thời hạn cuối cùng tiếp nhận giải quyết). Hội đồng giải thể không tiếp nhận và giải quyết bất kỳ kiến nghị nào của xã viên và người lao động về quyền lợi và chế độ xã viên và người lao động.

HỘI ĐỒNG GIẢI THỂ XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietcombank Thái Bình) tuyển dụng cán bộ đợt 2 năm 2020, thông tin chi tiết như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

- Tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm: 1 cán bộ khách hàng:**
 - Yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm công tác trong các tổ chức tín dụng, trong đó, tối thiểu có 02 năm kinh nghiệm về công tác tín dụng.
- Tuyển dụng cán bộ chưa có kinh nghiệm: 7 cán bộ (trong đó: 3 cán bộ Kế toán/GDV, 4 cán bộ khách hàng):**
 - Là tuyển dụng những cán bộ mà trong yêu cầu tuyển dụng không yêu cầu có kinh nghiệm.
 - Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên mới ra trường hoặc ứng viên có kinh nghiệm nhưng không đáp ứng yêu cầu tác vụ (1).
- Mô tả công việc và tiêu chuẩn các vị trí tuyển dụng:** Yêu cầu các ứng viên tham khảo và lựa chọn vị trí mong muốn tại **Trang tuyển dụng của Vietcombank**. (<https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx>)

III. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ tuyển dụng cán bộ chưa có kinh nghiệm:

- Thời gian nhận hồ sơ:** Từ ngày 8/7/2020 - 24h00 ngày 21/7/2020.
- Hình thức nhận hồ sơ:** Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: <https://tuyendung.vietcombank.com.vn>
- Thời gian, hình thức nhận hồ sơ tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm:**
 - Thời gian nhận hồ sơ:** Từ ngày 9/7/2020 đến ngày 18/7/2020, vào các ngày làm việc trong tuần, sáng từ 08h00 - 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30 (trừ Thứ bảy, Chủ nhật).
 - Hình thức nhận hồ sơ:** Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính nhân sự, Vietcombank Thái Bình (Địa chỉ: Tầng 3, Nhà khách công vụ, Trụ sở 1, Công an tỉnh, đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình);
 - Thời gian thi:** Dự kiến đầu tháng 8/2020;
- Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp Vietcombank phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại Vietcombank Thái Bình 0963.260.595/0946.244.068

Vietcombank Thái Bình trân trọng thông báo!